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Það á að banna afslætti á lyfjum ísmásölu og rökstuðningur við það bann er:

Lyfjadreifingin er hluti a f heilbrigðiskerfinu og er óeðlilegt að þessi hluti 
heilbrigðisþjónustunnar kosti ekki það sama um allt land.

Apótekum er bannað að semja um afslætti við heildsala og á það bann einnig 
að gilda um smásölu lyfja.

Afslættir á lyfjum tíðkast hvergi íþeim  löndum sem lyfjagreiðslunefnd er að 
miða smásöluálagninguna á Íslandi við.

Ef nýtt endugreiðslukerfi lyfja á að virka má ekki vera möguleiki á þv í að gefa 
afslátt á kassa þvíþá  er komið misræmi milli þess sem viðskiptamaður í 
apóteki greiðir íraun og er skráð hjá sjúkratryggingum á hans 
almannaksári.
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